

Khi 8X, 9X làm cán bộ thôn

Làm cán bộ cơ sở được coi là khó khăn, vất vả vì việc gì cũng đến tay. Chức trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn trước nay thường chỉ do "lớp già" đảm nhận. Thế nhưng, bằng sự nhiệt tình, cống hiến của tuổi trẻ, vẫn có nhiều cán bộ thôn thế hệ 8X, 9X tích cực tham gia công tác cơ sở, được dân tin, dân yêu.

Nhiệt tình cống hiến

Năm 2015, Cao Tiến Tỉnh được bà con thôn Hội Kê, xã Hồng Lý (Vũ Thu) tin nhiệm bầu làm trưởng thôn khi mới 27 tuổi. Tỉnh chia sẻ: Ở độ tuổi còn rất trẻ, kiến thức và kinh nghiệm quản lý còn hạn chế trong khi Hội Kê lại là thôn loại 2 với 423 hộ dân, phân bố trên địa bàn rộng khoảng 1/3 của xã khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Mọi việc như tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ xây dựng các công trình nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng v.v. đóng góp vào phát triển du lịch, giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn giữa các hộ gia đình... tất cả đòi hỏi Tỉnh phải nắm chắc chủ trương, giải quyết thấu tình đạt lý và quy tụ, tạo được đồng thuận của bà con. Mỗi lần gặp khó, Tỉnh lại lấy đích là lợi ích của nhân dân làm mục tiêu để phân đấu, quyết tâm lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ trương đề ra. Năm 2016, sau khi khảo sát thực tế, anh phát động bà con trong thôn mở rộng, củng cố hóa 500m đường trục thôn, trước kia vốn rất nhỏ hẹp, phần lớn hai bên là ao, ruộng. Ban đầu, hầu hết nhân dân phân đối, thậm chí một số người cho rằng Tỉnh "ngựa non hầu đá", cũng làm "tuyến đường liêu"... Tuy nhiên, anh kiên trì vận động, 1 tháng ròng rã "cùng ăn, cùng làm" với các hộ cán kè ao, lấp ruộng, giải phóng mặt bằng đồng thời quẹo xuôi kêu gọi con em xa quê ủng hộ kinh phí góp sức cùng bà con xây dựng tuyến đường. Ngoài xi măng hỗ trợ của tỉnh, bà con Hội Kê đóng sức đóng lòng, kết quả, tuyến đường bề tổng rộng 2,5m, dài 500m được xây dựng. Trong



Trưởng thôn Cao Tiến Tỉnh (người ngoài cùng bên trái) gặp gỡ, động viên các bạn trẻ phát triển nghề thủ công nghiệp.

niềm vui, phấn khởi về con đường khang trang, tạo thuận lợi lớn trong sinh hoạt, giao thông, nhân dân Hội Kê không quên đóng góp của trưởng thôn Cao Tiến Tỉnh.

Sinh năm 1989, Trương Đức Nguyễn, Bí thư Chi bộ thôn Đông Đức, xã Phúc Thành là một trong những bí thư chi bộ nông thôn trẻ nhất huyện Vũ Thư. Lãnh đạo Chi bộ với 38 đảng viên, hầu hết đều dày dặn hơn về tuổi đảng, tuổi đời, kinh nghiệm sống và công tác, Nguyễn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, khi cần đưa ra những chủ trương, quyết sách lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho 375 hộ dân trên địa bàn, anh không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, với tinh thần ham học hỏi và sự tin tưởng, giúp đỡ của các đảng viên trong Chi bộ, anh nhanh chóng tự tin và thể hiện bản lĩnh của một bí thư chi bộ, đưa ra các quyết sách đúng, trúng, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, tạo được

sự đồng thuận của đảng viên, nhân dân.

Rất nhiều khó khăn

Cao Tiến Tỉnh cho biết, đối với những cán bộ thôn trẻ như anh, khó khăn lớn nhất là kiến thức, kinh nghiệm công tác, đời sống còn hạn chế dẫn đến khó khăn khi quản lý, chỉ đạo các phần việc ở thôn. Hàng năm, các cấp, các ngành có tổ chức 1 - 2 buổi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thôn này vẫn chỉ như "cuối ngựa xem hoa". Tại cơ sở, lãnh đạo thôn, chỉ bộ phải trực tiếp giải quyết mọi vụ việc, vấn đề, lĩnh vực, thậm chí tham dự, điều hành mọi đám hiếu, vì vậy đòi hỏi thời gian dành cho nhiệm vụ nhiều, cán bộ thôn trẻ không còn thời gian để phát triển kinh tế gia đình, thu nhập rất eo hẹp. Trong khi đó, chế độ dành cho cán bộ cơ sở còn rất hạn chế. Hiện Tỉnh được hưởng phụ cấp 1,2

triệu đồng/tháng với chức danh trưởng thôn, ngoài ra anh còn kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ khác tại xã, tổng thu nhập mới đạt hơn 2 triệu đồng/tháng và chưa được tham gia bảo hiểm xã hội. Còn Phó Trưởng thôn Hội Kê Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1990 chia sẻ: Phần việc nhiều nhưng phụ cấp trưởng thôn hiện chỉ có 900.000 đồng/tháng, bằng 20 - 25% thu nhập khi tôi làm việc tại doanh nghiệp, vì vậy gia đình, người thân của tôi đều không ủng hộ, tôi cũng không yên tâm khi công tác phong trào tại thôn.

Cần sự quan tâm nhiều hơn

Ông Nguyễn Mạnh Phú, Trưởng phòng Nội vụ huyện Vũ Thư cho biết: Toàn huyện hiện có 214 thôn, tổ dân phố với khoảng gần 700 người đảm nhận các chức danh trưởng thôn, phó trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố. Đội ngũ cán bộ thôn này hầu hết đều có tuổi đời cao, nhất là bí thư chi bộ; số cán bộ thôn có tuổi đời từ 37, 38 tuổi trở lại, hay còn gọi thế hệ 8X, 9X chỉ có khoảng 30 người, chiếm 4,2% tổng số cán bộ thôn trên địa bàn. Qua đánh giá, những năm qua, đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền trẻ ở thôn rất năng động, nhiệt huyết và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa phong trào thi đua ở cơ sở sôi động hơn. Tuy nhiên, số lượng cán bộ thôn trẻ còn ít, quá trình thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo ở thôn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn nhất hiện nay là cơ chế đãi ngộ, chính sách dành cho cán bộ thôn nói chung và cán bộ trẻ tại thôn nói riêng còn rất hạn chế, hiện mới chỉ dừng lại ở mức phụ cấp theo vị trí công tác, chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nếu đội ngũ cán bộ thôn có tuổi đời cao thường bị áp lực về kinh tế, thu nhập thì ngược lại, đội ngũ cán bộ thôn trẻ buộc phải "gánh" thêm áp lực về thu nhập, kinh tế để lo cho bản thân, gia đình. Vì vậy, để thu hút, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ thôn trẻ tham gia bộ máy cấp ủy, chính quyền ở thôn bền vững, cần có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi hơn nữa đối với đội ngũ này. Mỗi địa phương cần động viên, khuyến khích đội ngũ trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng tại thôn, xóm. Các cấp, các ngành quan tâm cho đội ngũ trẻ thường xuyên tham gia tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, trang bị kiến thức giúp họ tự tin, mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, với những cán bộ trẻ nhiệt huyết, có năng lực, trình độ chuyên môn tốt, cần có định hướng đào tạo, phát triển lâu dài, tạo động lực để cán bộ trẻ vươn lên phấn đấu, cống hiến. Việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, các phong trào thi đua ở cơ sở trong giai đoạn mới.



Sức trẻ trong hoạt động hiến máu tình nguyện

Hiểu được tầm quan trọng của máu đối với sự sống người bệnh, thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Hàng năm, số đơn vị máu hiến tặng từ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện trong tỉnh.

Ngày 28/3, sau khi nhận được thông báo từ Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về tình trạng nhóm máu O đang khan hiếm, nguồn máu dự trữ trong kho không còn nhiều, ngay lập tức 18 cán bộ, đoàn viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã tới Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đăng ký tham gia hiến máu. Dù được huy động đột xuất song ai cũng vui vì được giúp đỡ những người bệnh cần máu. Nguyễn Hải Hậu, lớp K8C chia sẻ: Đã 5 lần hiến máu song lần nào tham gia cũng để lại cho em nhiều cảm xúc. Mỗi lần hiến máu em đều cảm thấy vui và tự hào bởi mình lại có thêm một việc làm ý nghĩa. Mong muốn của em là có sức khỏe bởi có khỏe mạnh mới đủ điều kiện tham gia hiến máu cứu người.

Nhằm nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên, khơi dậy sức trẻ trong các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt phong trào hiến máu cứu người, ngay khi bước chân vào giảng đường, các bạn sinh viên năm thứ nhất đã được các thầy cô giáo, anh chị khóa trên và thành viên câu lạc bộ (CLB) hiến máu tình nguyện của Trường tuyên truyền, tư vấn về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc hiến máu cứu người. Cùng với việc tuyên truyền trên hệ thống

loa phát thanh vào giờ ra chơi sau tiết thứ hai hàng ngày, đăng tải trên mạng xã hội, tổ chức tọa đàm, Đoàn Thanh niên nhà trường còn giao nhiệm vụ cho bí thư chi đoàn các lớp và thành viên CLB hiến máu tình nguyện tuyên truyền trực tiếp tới các bạn sinh viên. Song hành cùng công tác tuyên truyền, Đoàn Thanh niên nhà trường còn luôn chú trọng phát triển CLB hiến máu tình nguyện. Về thể, số lượng thành viên không ngừng tăng lên. Từ 10 thành viên ban đầu, đến nay CLB đã có 57 thành viên chính thức và hơn 100 cộng tác viên. Trong mỗi đợt tổ chức hiến máu tình nguyện tại Trường, các thành viên, cộng tác viên của CLB đều vào cuộc tích cực. Với 3 nhiệm vụ chính được phân công: hậu cần; chăm sóc, hướng dẫn và điều phối, các thành viên đã góp phần làm nên thành công của những ngày hội hiến máu. Để nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền, hướng dẫn, chăm sóc người hiến máu, trước mỗi đợt hiến máu, Đoàn Thanh niên nhà trường đều mở các lớp tập huấn cho các thành viên của CLB. Ngoài việc tham gia các hoạt động hiến máu trong và ngoài trường, thành viên CLB còn đăng ký vào ngân hàng máu sống để sẵn sàng sẽ chia giọt máu của mình bất cứ lúc nào.

Thầy giáo Đặng Văn Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường

HOÀNG LANG



Tuyến đường trục thôn ở xã Hồng Lý (Vũ Thu) mới được xây dựng.

Bí thư Đoàn với giải thưởng Lý Tự Trọng

Tâm huyết, trách nhiệm, hết mình vì màu áo xanh của tuổi trẻ, Ngô Văn Huỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải (Hưng Hà) là đại diện duy nhất của Thái Bình được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Bên duyên với phong trào đoàn 12 năm, trong đó 3 năm là Bí thư Đoàn xã, Ngô Văn Huỳnh sớm trở thành đầu tàu với nhiều sáng kiến trong tập hợp thanh niên, tổ chức sinh hoạt đoàn. Anh cũng là người thấp lùn cho phong trào đoàn của địa phương. Huỳnh cho biết: Những năm trước, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thiếu việc làm là vấn đề nan giải, đòi hỏi Đoàn phải có giải pháp, công việc phù hợp giúp họ vừa có thu nhập ổn định vừa có thời gian tham gia các hoạt động đoàn, hội. Là thủ lĩnh Đoàn, tôi thường xuyên nghiên cứu tìm giải pháp giúp ĐVTN có công việc ổn định trên quê hương mình. Chính vì thế, công tác đoàn, hội của xã Duyên Hải thời gian qua có nhiều điểm mới

với các phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đoàn Thanh niên xã đã thành lập các câu lạc bộ: câu lạc bộ nghề và làng nghề, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ những người yêu sách. Qua thành lập các câu lạc bộ, việc thu hút đoàn viên, hội viên

tham gia rất đông, từ đó có thể làm kinh tế giỏi; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đoàn Thanh niên xã đã thành lập các câu lạc bộ: câu lạc bộ nghề và làng nghề, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ những người yêu sách. Qua thành lập các câu lạc bộ, việc thu hút đoàn viên, hội viên

tham gia rất đông, từ đó có thể làm kinh tế giỏi; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đoàn Thanh niên xã đã thành lập các câu lạc bộ: câu lạc bộ nghề và làng nghề, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ những người yêu sách. Qua thành lập các câu lạc bộ, việc thu hút đoàn viên, hội viên



Phong trào thanh niên trồng cây vụ đông thu hút đông đảo đoàn viên xã Duyên Hải (Hưng Hà) tham gia.

mọi phong trào, luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết và lòng đam mê với công việc. Bên cạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ thôn tích cực tham gia cùng với ĐVTN trong từng việc làm cụ thể, không ngại khó khăn, vất vả, có như thế ĐVTN mới nghe, làm theo. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, anh luôn xuyên kích đi đầu trong tổ chức các phong trào, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Để thực hiện hiệu quả các phong trào, anh cùng Ban Chấp hành Đoàn xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức giao ban hàng tháng để nắm tình hình, tư tưởng ĐVTN; quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch của đoàn cấp trên, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. 5 năm gần đây, ĐVTN trong xã đã đóng góp 250 ngày công lao động để bê tông, xây dựng đường giao thông; đảm nhận làm 900m đường giao thông trục xã. Các



Mô hình chăn nuôi của anh Ngô Văn Huỳnh.

hoạt động vệ sinh môi trường mỗi chi đoàn thôn đều có đoàn đàng thanh niên quản lý và vệ sinh sạch sẽ. Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng công trình "Tháp sáng đường quê" với chiều dài 3km và hơn 100 điểm thắp sáng trị giá 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động phổ cập tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt

sĩ cũng được thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên nhi tham gia, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Năm 2017, việc tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi được các chi đoàn tổ chức với nhiều hoạt động phong phú thu hút hơn 1.000 lượt các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt. Đoàn xã còn tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia quyền góp công xây dựng nhà tình nghĩa, cho vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Tín, thôn Kiều

La. Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, bên cạnh việc phối hợp tổ chức chuyên gia khoa học kỹ thuật, giao lưu học tập kinh nghiệm, Đoàn xã Duyên Hải đã hướng dẫn và làm thủ tục cho ĐVTN, hội viên hội liên hiệp thanh niên vay vốn ngân hàng chính sách với dư nợ đến nay 3,5 tỷ đồng. Các mô hình thanh niên làm kinh tế đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Không chỉ nhiệt tình với công tác đoàn và phong trào thanh niên, Ngô Văn Huỳnh còn là một trong những thanh niên làm kinh tế khá giỏi của địa phương với mô hình làm hương truyền thống và chăn nuôi. Chi Đình Thị The, Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà cho biết: Phong trào đoàn, hội rất cần những hạt nhân như Ngô Văn Huỳnh. Với nếp nghĩ, cách làm sáng tạo cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Huỳnh đã dẫn dắt phong trào thanh niên của xã ngày càng đi lên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, tổ chức được nhiều hoạt động hay, tập hợp thanh niên vào tổ chức. Giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng chính là sự động viên, ghi nhận cụ thể nhất dành cho thủ lĩnh Đoàn 8X tài năng này.

XUÂN PHƯƠNG